

ภาคผนวก ซ  
รูปภาพการสนทนากลุ่มย่อย





ภาพที่ ๗.1 การสนทนากลุ่มย่อยเรื่องการจัดการกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความสำเร็จของธุรกิจสปา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ภาพที่ ๗.2 ภาพรวมผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย ได้แก่ ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกค้านักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา



ภาพที่ ข.3 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การกล่าวเปิดงานการสนทนากลุ่มย่อย



ภาพที่ ข.4 ศาสตราจารย์ ดร.อรรถ นันทจักร์ เป็นผู้นำการสนทนากลุ่มย่อย



ภาพที่ ๗.5 ผู้วิจัยนางสาวเวศกา มณีเนตร และผู้ช่วยในการลงพื้นที่วิจัยนางสาวอัจฉนา สาทัน



ภาพที่ ๗.6 คณะอาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม ดร.กชมนน วงศ์คำ นักสถิติ/นักวิชาการ ดร.กุศล ศรีสารคาม และนักวิชาการ ดร.กมล เสวตสมบุญ



ภาพที่ ๗.7 การแสดงความคิดเห็นจากคุณปราณีสา ศรีวิบูลย์ ประธานชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดขอนแก่น และผู้ประกอบการร้านปราณีสา



ภาพที่ ๗.8 การแสดงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการคุณพิพา ลุ่นแผ่



ภาพที่ ๗.๙ การแสดงความคิดเห็นจากลูกค้า ดร.สุริพร คลังพระศรี



ภาพที่ ๗.๑๐ การแสดงความคิดเห็นจากพนักงานคุณชญญารัตน์ ไนจิต



ภาพที่ ข.11 การแสดงความคิดเห็นจากนักวิชาการ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย มหาสารคาม



ภาพที่ ข.12 การแสดงความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ คุณสินินาต แสงสระศรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม





ภาพที่ ข.13 การแสดงความคิดเห็นจากคุณจุฑานิชฐ์ ธีระพัฒน์พันธ์ ผู้ดำเนินการสปาร์านขนาดมหาสารคาม



ภาพที่ ข.14 การแสดงความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กค.สุโรจน์ พงมา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น



ภาพที่ ข.15 การแสดงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ดร.เมธา ศิริประยูรศักดิ์ ประธานกรรมการ  
โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดขอนแก่น



ภาพที่ ข.16 การยืนยันสถิติและ โมเดล จากนักสถิติ/นักวิชาการ ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์พิเศษ  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด



ภาพที่ ข.17 การแสดงความคิดเห็นจากผู้วิจัยนางสาวเวรกา มณีเนตร



ภาพที่ ข.18 การแสดงความคิดเห็นและสรุปการสนทนากลุ่มย่อย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระกิตติ์ เสารัม ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุขฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

